



# เอกสารข่าวต่างประเทศ

## FOREIGN AFFAIRS NEWSLETTER

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ กลุ่มงานข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศ

โทร ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๕๖๙๐-๑ โทรสาร ๐ ๒๒๐๖ ๖๕๕๔-๕ E-mail [interinfodiv@gmail.com](mailto:interinfodiv@gmail.com)

---

ฉบับที่ ๑ ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

### ประมวลข่าวต่างประเทศ

#### ๑ สาธารณรัฐชูดานใต้

- ประธานาธิบดีชูดานใต้ยุบสภาอันเป็นส่วนหนึ่งในข้อตกลงสันติภาพ

#### ๒ สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล

- นายกรัฐมนตรีเนปาลพ่ายแพ้ในการลงคะแนนเสียงไม่ไว้วางใจท่ามกลางโรคระบาดที่รุนแรง

**๑. ประธานาธิบดีซูดานได้ยุบสภาอันเป็นส่วนหนึ่งในข้อตกลงสันติภาพ (๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔)**

นาย Salva Kiir ประธานาธิบดีซูดานใต้ได้ประกาศยุบสภาเพื่อเปิดทางให้ฝ่ายตรงข้ามซึ่งทำสงครามกลางเมืองได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสมาชิกรัฐสภาภายใต้ข้อตกลงสันติภาพปี ๒๕๖๑ ซึ่งการตัดสินใจของนาย Kiir ได้ถ่ายทอดทางโทรทัศน์สาธารณะเมื่อเย็นวันเสาร์ที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ โดยไม่ได้มีการระบุนวันที่รัฐสภาชุดใหม่จะเริ่มทำงาน

การจัดตั้งรัฐสภาชุดใหม่เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงสันติภาพที่ลงนามระหว่างนาย Salva Kiir ประธานาธิบดีซูดานใต้และนาย Riek Machar รองประธานาธิบดีเมื่อเดือนกันยายน ๒๕๖๑ ซึ่งในช่วงสงครามกลางเมือง ๕ ปี ทำให้มีผู้เสียชีวิต ๓๘๐,๐๐๐ คน และมีผู้คนพลัดถิ่น ๔,๐๐๐,๐๐๐ คน

นักเคลื่อนไหวและกลุ่มประชาสังคมกล่าวว่า เป็นพัฒนาการที่น่ายินดีและหวังว่าการยุบสภาจะเปิดทางไปสู่กระบวนการจัดตั้งรัฐสภาชุดใหม่อีกครั้ง แต่ยังคงแสดงความไม่ไว้วางใจ โดยนาย Jame David Kolok ประธาน the South Sudan Civil Society Forum กล่าวว่าภาคประชาสังคมไม่ค่อยพอใจและไม่เชื่อว่าจะมีรัฐสภาที่มีศักยภาพมากนักแม้ว่าจะมีการจัดตั้งรัฐสภาชุดใหม่ขึ้น

ตามข้อตกลงสันติภาพปี ๒๕๖๑ รัฐสภาชุดใหม่จะประกอบด้วยสมาชิกรัฐสภาจำนวน ๕๕๐ คน ซึ่งสมาชิกส่วนใหญ่จำนวน ๓๓๒ คนมาจากพรรค The Sudan People's Liberation Movement (SPLM) ที่นาย Kiir เป็นผู้นำพรรค โดยที่สมาชิกรัฐสภาจะไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง แต่จะมาจากการเสนอชื่อโดยพรรคต่างๆ

การยุบสภาเกิดขึ้นก่อนการเยือนเมืองหลวง Juba ของนาย Donald Booth ผู้แทนพิเศษของสหรัฐอเมริกาประจำซูดานใต้ โดยกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ กล่าวในแถลงการณ์ว่า สหรัฐฯ กังวลอย่างยิ่งโดยเฉพาะความล่าช้าในการดำเนินการตามข้อตกลงฉบับพื้นฐานในเรื่องการแก้ไขความขัดแย้งในซูดานใต้ที่มีความรุนแรงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและสภาพเศรษฐกิจและมนุษยธรรมที่ย่ำแย่ลง

เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นาย Kiir และนาย Machar ได้จัดตั้งรัฐบาลผสมขึ้น หลังจากเกิดความล่าช้าเกือบหนึ่งปี

อย่างไรก็ตาม เจ็อนไซบางส่วนของ การพักรบชั่วคราวเป็นสิ่งที่น่ายกย่อง แต่นักวิเคราะห์ได้เตือนถึงการกลับเข้าสู่ภาวะสงครามอีกครั้ง ซูดานใต้เป็นประเทศที่อุดมไปด้วยน้ำมันแต่ยังคงเป็นประเทศที่ด้อยพัฒนามากและมีการจัดการที่ไม่ดี

ตามข้อมูลของ the international famine warning system เตือนว่าประชากรซูดานใต้ครั้งหนึ่งกำลังเผชิญกับความไม่มั่นคงด้านอาหารอย่างยิ่ง และประชากรอีกกว่า ๙๒,๐๐๐ คนที่อาศัยกระจายอยู่ในหลายพื้นที่ รวมถึงเขตการปกครอง Greater Pibor ทางตอนเหนือของเมือง Bahr al-Ghazal และเมือง Warrap ต้องเผชิญกับสภาพความอดอยากในช่วงต้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๔

ถึงแม้ว่าจะมีข้อตกลงสันติภาพ แต่ในช่วงเวลาหกเดือนของปี ๒๕๖๓ ยังคงมีความขัดแย้งระหว่างชุมชนที่ไม่ถูกกันอย่างรุนแรงอันมักเกิดจากการปล้นปลุกสัตว์ในชุมชนต่างๆ ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า ๑,๐๐๐ คน

ที่มา: <https://www.aljazeera.com/news/2021/5/9/south-sudan-president-dissolves-parliament-as-part-of-peace-deal>

**๒. นายกรัฐมนตรีเนปาลป่วยแพ้ในการลงคะแนนเสียงไม่ไว้วางใจท่ามกลางโรคระบาดที่รุนแรง (๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔)**

เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ นาย Khadga Prasad Sharma Oli นายกรัฐมนตรีเนปาล หรือที่รู้จักในชื่อ K.P.Oli กล่าวสุนทรพจน์ก่อนการลงคะแนนไม่ไว้วางใจในรัฐสภา โดยกล่าวต่อรัฐสภาว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการต่อสู้กับโรคระบาดและได้เตรียมโรงพยาบาล เต็มห้องฉุกเฉิน เครื่องช่วยหายใจ และอุปกรณ์ในการตรวจหาเชื้อเพื่อรับมือกับการแพร่ระบาดของ COVID-19 ขณะนี้ ประเทศต้องการการเจรจาเพื่อสร้างความสามัคคีและความเข้าใจระหว่างพรรคการเมืองต่างๆ ในการต่อสู้กับ COVID-19 ซึ่งจะช่วยในการพัฒนาเศรษฐกิจและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศ

นาย Agni Prasad Sapkota ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้กล่าวถึงผลการลงคะแนนเสียงในสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งมีสมาชิกฯ ทั้งหมด ๒๓๒ คน มีสมาชิกฯ ลงคะแนนไว้วางใจนาย Khadga Prasad Sharma Oli นายกรัฐมนตรี จำนวน ๙๓ คน ในขณะที่มีสมาชิกฯ ลงคะแนนไม่ไว้วางใจ จำนวน ๑๒๔ คน และสมาชิกในพรรครัฐบาลงดออกเสียง ๑๕ คน ซึ่งทำให้นาย Oli พ่ายแพ้การลงคะแนนเสียง ไม่ได้รับความไว้วางใจในรัฐสภา

หลังจากพ่ายแพ้การลงคะแนนเสียงไม่ไว้วางใจในรัฐสภา คาดว่านาง Bidya Devi Bhandari ประธานาธิบดีเนปาลจะขอให้ นาย Oli เป็นรัฐบาลรักษาการในระหว่างที่พรรคต่างๆ ในรัฐสภาพยายามจัดตั้งรัฐบาลใหม่ ซึ่งนาย Oli ยังไม่ได้แสดงความคิดเห็นใดๆ

เดิมพรรคคอมมิวนิสต์เนปาล (the Communist Party of Nepal) ของนาย Oli รวมเข้ากับพรรคคอมมิวนิสต์ของอดีตผู้นำกลุ่มกบฏ Maoist ส่งผลให้ชนะการเลือกตั้งเมื่อปลายปี ๒๕๖๐ และเมื่อต้นปี ๒๕๖๑ รัฐสภาได้มีมติเลือกนาย Oli ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี

ทั้งนี้ นาย Oli ถูกวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับการรับมือกับการแพร่ระบาดของ COVID-19 ซึ่งเนปาลเป็นประเทศในแถบเทือกเขาหิมาลัยที่มีรายงานว่ามีผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตรายใหม่จำนวนมากที่สุด โดยรัฐบาลได้ประกาศให้มีการ lockdown ในพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศตั้งแต่เดือนเมษายน และมีแนวโน้มว่าจะขยายเวลาออกไปเนื่องจากได้รับรายงานว่าโรงพยาบาลกำลังจะมีเตียง ออกซิเจน และเวชภัณฑ์ต่างๆ ไม่เพียงพอ

ตามข้อมูลของรัฐบาลเมื่อวันจันทร์ที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ รายงานว่า ภายในเวลา ๒๔ ชั่วโมง เนปาลมีผู้ติดเชื้อ ๙,๑๒๗ ราย ซึ่งคิดเป็น ๒๗ เท่าของจำนวนที่บันทึกไว้เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๓ ซึ่งมีจำนวนผู้ติดเชื้อทั้งหมด ๔๐๓,๗๙๔ ราย โดยมีผู้เสียชีวิต ๓,๘๕๙ ราย

การต่อสู้แย่งชิงอำนาจระหว่างนาย Oli กับนาย Pushpa Kamal Dahal อดีตผู้นำกลุ่มกบฏ Maoist ซึ่งเป็นประธานร่วมของพรรคด้วย โดยนาย Oli ไม่ยอมให้นาย Dahal ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีหรือเป็นผู้นำพรรคต่อไปต่อจากตน แม้ว่าจะมีข้อตกลงไว้ก่อนหน้านี้ ซึ่งทำให้เกิดความแตกแยกภายในพรรคเมื่อเดือนมีนาคม โดยนาย Dahal ได้กล่าวหาว่านาย Oli นายกรัฐมนตรีวัย ๖๙ ปี กีดกันตนโดยไม่เคารพในข้อตกลงร่วมกันและบ่อนทำลายบทบาทของรัฐบาล อีกทั้งยังกล่าวหานาย Oli ไม่ได้รับความไว้วางใจจากรัฐสภาอีกต่อไปแล้ว นอกจากนี้ ยังกล่าวหานาย Oli เป็นผู้อยู่เบื้องหลังวิกฤตที่ประเทศกำลังเผชิญอยู่ในขณะนี้

ก่อนหน้านี้ นาย Oli ได้ประกาศยุบสภาเมื่อเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ และประกาศให้มีการเลือกตั้งใหม่ในปี ๒๕๖๔ อย่างไรก็ตาม ศาลฎีกาได้ตัดสินให้การยุบสภาเป็นโมฆะและไม่อนุญาตให้มีการเลือกตั้งใหม่

ที่มา <https://www.aljazeera.com/news/2021/5/10/nepal-pm-loses-confidence-vote-amid-surgin-pandemic>

<https://www.reuters.com/world/india/nepal-pm-oli-loses-confidence-vote-parliament-speaker-2021-05-10/>

\*\*\*\*\*

นางกนกพร จูทอง  
นักวิเคราะห์สัมพันธ์ชำนาญการ  
กลุ่มงานข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศ  
สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  
ผู้ประมวลข่าว